



คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ร.บ. จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี รุ่นที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีดังกล่าว

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลให้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และได้รับความเห็นชอบให้เปิดสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะพยาบาลศาสตร์เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีนักศึกษา 2 ชั้นปี รวมทั้งสิ้น 96 คน

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของวิชาชีพพยาบาลที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับมอบหมวกนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ได้ผ่านการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลพื้นฐานเสร็จสิ้น พร้อมทั้งจะนำความรู้ที่ได้ไปสูการปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงบนหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ทางวิชาชีพว่า ผู้ที่ได้รับหมวกมีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน เป็นการเริ่มต้น “การก้าวเข้าสู่วิชาชีพด้วยความสง่างาม” ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี จำนวน 50 คน คน ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลในเครือข่าย ได้แก่ นางสาวเบญจมาศ วงศ์มณีวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางพรทิศา ทักขิน ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการทางการพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก นางนันทนลิน นาคะกุล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบริการพยาบาลความเชี่ยวชาญระดับสูงและหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นางนันทรัตน์ อภิรักษ์โยธิน หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักโรคหลอดเลือดและหัวใจ นางสาวกรรวิ พูเต็มวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลลำปาง นางศุภรัสมิ แก้วคำดี หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเกาะคา นางณัชพันธ์ มานพ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และมีผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย





มร.ลป. จัดพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสลุงคำ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน พิธีปฐมนิเทศในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของนักศึกษาต่างชาติในประเทศไทย ชี้แจงข้อควรปฏิบัติในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้ นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้และมีประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยและประเทศไทยตามที่ตั้งใจ รวมทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ชาวต่างชาติ ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นน้อง และระหว่างนักศึกษาชาวต่างชาติกับนักศึกษาชาวไทย

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.หญิง พิมพ์ศิริ กิตติวรรณ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิง จันทร์จิรา ไชยวรรณ และร.ต.ต.หญิง ชูติกาญจน์ ศรีใจ จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปาง พร้อมทั้ง นายบัณฑิต โบลท์ทอง และ นางบุญรักษา ปัญญาธิ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องการดำเนินการต่อวีซ่า ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ชีวิตความเป็นอยู่ภายในประเทศไทย รวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย การให้บริการ ต่าง ๆ แก่นักศึกษา กฎระเบียบและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนักศึกษาชาวต่างชาติรุ่นพี่ ร่วมให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการศึกษาและใช้ชีวิตในประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.บัญญัติกาญจน ตั้งภากรณ์ ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ให้เกียรติทำหน้าที่ล่ามแปลภาษาจีน - ไทย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รวม 126 คน เป็นนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จำนวน 43 คน นักศึกษาชาวต่างชาติรุ่นพี่จำนวน 40 คน นักศึกษาชาวไทยที่เป็นเพื่อนบัดดี้จากสาขาวิชาการสอนภาษาจีนและสาขาวิชาภาษาจีน ศศ.บ. จำนวน 43 คน พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาการ สอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีและร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น

ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มร.ลป. จัดอบรมบุคลิกผู้นำให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5



เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 อ.อุษา โบลท์ทอง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท เอกนรินทร์ เสาสีนาต และ นางสาวโชติมนต์ สีตาบุตร ผู้ช่วยผู้กำกับ นักศึกษาวิชาทหาร เป็นวิทยากรในการอบรมบุคลิกผู้นำให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การอบรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ตลอดจนจนกรพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของนักศึกษาวิชาทหาร และการนำไปประยุกต์ใช้ ในการฝึกศึกษาวิชาทหารอย่างมีประสิทธิภาพ





มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)



เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ผศ.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) ซึ่งจัดโดย หน่วยปฏิบัติการ อว ส่วนหน้าจังหวัดลำปางและกองนโยบายและแผน การจัดการอบรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพหัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านตัวชี้วัดและประเมินผลกระทบทางสังคมสำหรับใช้ประกอบการจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จารึก สิงห์ปรีชา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลตอบแทนทางสังคม (SROI) และกรอบคิดและเครื่องมือสำคัญในการประเมินผลตอบแทนทางสังคม

โดยมีหัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมจำนวน 85 คน โดยการจัดการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

มร.ลป. ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเถินวิทยา

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “TWS OPEN HOUSE 60 ปี เถินวิทยา พัฒนาศูนย์มาตรฐานสากล สร้างเยาวชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนจากโรงเรียนเถินวิทยาร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

กิจกรรมในครั้งนี้ ทีมงานแนะนำแนวทางการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนรอบเพิ่มสะสมผลงาน (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 นักเรียนที่สนใจสามารถรับใบสมัครการเข้าศึกษาต่อได้ที่อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต้นสังกัด หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 - 237399 ต่อ 5162 , 086 - 4215760 ในวันและเวลาราชการ





มร.ลป.รับการเยี่ยมชมติดตามและมอบสิ่งของพระราชทาน แก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์



เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวศิริขวัญ วาวแฉว ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับนายธนู ธิแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำปาง และบุคลากร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดลำปาง

โดยได้ติดตามผลการเรียน และสัมภาษณ์ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทาน ซึ่งทุนพระราชทานนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ที่ขาดโอกาส สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ พร้อมทั้งประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

ในการนี้ นายธนู ธิแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนายถวิล สมกัน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองก้งววม จังหวัดลำปาง มอบสิ่งของพระราชทาน แก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 20 คน ประกอบด้วย

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้แก่

- 1) นางสาวสกวาดเดือน ว่างป้อ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
- 2) นางสาวคณิตกุล เจริญกุลตลขุ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
- 3) นางสาวพิมพ์ชนก หล้าแป้น นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
- 4) นางสาวจิตตธนนัน มาแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
- 5) นางสาวบุปผา พานสืบสาย นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
- 6) นางสาวนภาลักษณ์ ดินู นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
- 7) นางสาวพัชรพร มรดกธราธา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้แก่

- 1) นางสาวกัลยาณี ดิบแดง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
- 2) นายเกรียงไกร รุ่งนิชานาด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
- 3) นางสาวนงรัตน์ บุญเขตอุดร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
- 4) นางสาวรัตติกาล เราเท่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
- 5) นางสาวศุภนุช บงกชฉนิชกุล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
- 6) นางสาวจรรย์วรรณ เล้าเท่า นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
- 7) นางสาวศิริขวัญ เล้าเซาง นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์
- 8) นางสาวณัฐกานต์ ศรีวิชัยลำพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
- 9) นางสาวพิมพ์มาตา เพ็ชรโก นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
- 10) นายสิทธิพร ภัยมะลิล นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้แก่

- 1) นางสาวลัดดา ลากโสมนัส นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- 2) นางสาวสุภา ลุงจั้ง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาววารภรณ์ ปุณณวรานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง





สวพ. มร.ลป. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการเสวนาภาคีเครือข่ายราชภัฏ ด้านการบริหารจัดการระบบและกลไกการบริหารจัดการนวัตกรรมพร้อมใช้ Appropriate Technology (App Tech)



เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 รศ.จิตติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบและกลไกการบริหารจัดการนวัตกรรมพร้อมใช้ Appropriate Technology (App Tech) เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ และเพื่อการพัฒนา Platform นวัตกรรมพร้อมใช้ เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

การอบรมดังกล่าว โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่” โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน” โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และหัวข้อ “Platform นวัตกรรมพร้อมใช้ Appropriate Technology (App Tech) เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดย ผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งการเสวนา ระบบกลไกการบริหารจัดการนวัตกรรมพร้อมใช้ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองแห่งชาติ ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระ ร่วมเสวนาในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เขตสวมหมวกนิรภัย 100%

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

สวมหมวกนิรภัย 100%

ITA LPRU 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศเจตนาธรรม ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

NO GIFT Policy
“งดให้ งดรับ”

บริษัท ลานนาคอม จำกัด ร่วมกับ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะสมรรถนะดิจิทัล (Digital Literacy)

Microsoft 365 และทักษะสมรรถนะดิจิทัล

13 ก.ย. 2566
09.00-16.00

อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

ลงทะเบียนที่

ลงทะเบียนที่

ดร.ทศพร สุวรรณศรี
Service Director สำนักวิทยบริการ

ดร.ทศพร สุวรรณศรี
Service Director สำนักวิทยบริการ

aril.lpru.ac.th | arilpru | 063-7979636



คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการและการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน



อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา คณะ และการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน เมื่อระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2566 ณ ทิวณา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการและเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนร่วมดำเนินการ โดยได้นำพันธกิจ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานทบทวนแผนกลยุทธ์ในครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนและพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่สอดคล้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ และกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานในระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับปฏิบัติการและเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน

สวท. มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "AI Week" ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Literacy) ประจำปีงบประมาณ 2566



เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "AI Week" ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาเป็นวิทยากร โอกาสนี้ ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดงาน และได้กล่าวถึงเทคโนโลยี AI ที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมามีได้เคยจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AI โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีบุคลากรและผู้สนใจอย่างมาก ในครั้งนี้จึงได้จัดในรูปแบบออนไซต์ เพื่อให้เข้าถึงประสบการณ์การอบรมเรื่อง AI มากยิ่งขึ้น โดยได้แบ่งการอบรมออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ วันที่ 6 ก.ย. 2566 ช่วงเช้า หัวข้อ Google Bard AI ช่วงบ่าย หัวข้อ ChatGPT เพื่อการศึกษาและวิจัย วันที่ 7 ก.ย. 2566 ช่วงเช้า หัวข้อ ChatGPT เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ช่วงบ่าย หัวข้อ ChatGPT ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีผู้เข้าอบรมช่วงละประมาณ 30 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กาแล 5 - 6 ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



กะบั้งบั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานเกษียณอายุราชการ 29/09/66

FRIDAY 17.00

18.00น. เป็นต้นไป

งานผูกใจัดผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

09.19 น. พิธีสืบชะตา ณ ศาลพระเพทอพิภยารักษ์ ณ สวนสามสอ

BEST HITS OF 70s

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

- ระดับปริญญาเอก
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
- ระดับปริญญาโท
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนากองถิ่นที่ยั่งยืน
- หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 4 กันยายน ถึง 20 ตุลาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054-237399 ต่อ 5167

www.lpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปิด เส้นทางจราจร เข้า-ออกประตู 4

ตั้งแต่ 4 ก.ย. 66 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : จะปิดใช้งานเป็นกรณีไป

ขออภัยในความไม่สะดวก โปรดใช้ประตู 2

งานนี้ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการอนุรักษ์ คัมภีร์ไบเบิลล้านนา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ วัดป่าแก้ว ตำบลป่าแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

จัดโดย ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สนับสนุนงบประมาณโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปฏิบัติตามมติ ครม. พลังงาน นั้นมีค่า

รู้รักชาก่อนหมดไป **ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้**

ประหยัดไฟ..ประหยัดตังค์

งานอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง

#เลิกสูบลดเสี่ยง

31 พฤษภาคม 2563 วันงดสูบบุหรี่โลก

ราชภัฏลำปาง ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

ด้วยความปลอดภัยทาง การคมนาคมที่ปลอดภัยและระบบขนส่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง